

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chìa khóa mở cửa thị trường

Các địa phương trong tỉnh đều có nhiều tiềm năng và năng lực sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên chưa thể chuyển hóa thành lợi thế để phát triển kinh tế; tình trạng “được mùa mất giá” vẫn diễn ra bởi đầu ra vẫn gặp khó. Việc Sở Công Thương tập trung hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) được coi là chìa khóa mở cửa thị trường.



Nhờ ứng dụng thương mại điện tử, mỗi năm Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng tiêu thụ được hơn 80 tấn sản phẩm, cho doanh thu hơn 8 tỷ đồng/năm.

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Mạnh ở xã Hòa Bình (Hưng Hà) được nhiều người biết đến với các sản phẩm: khoai lang kén, ngô chiên và củi bưởi nấu chè, bình quân mỗi tháng tiêu thụ khoảng 40 tấn sản phẩm. Chị Đinh Thị Duyên, chủ hộ kinh doanh cho biết: Nguồn nguyên liệu sản xuất là của nông sản như ngô, khoai đều sẵn có tại địa phương nên năng lực sản xuất của gia đình có thể đạt tới 100 tấn sản phẩm/tháng. Cái khó hiện nay đối với hộ chế biến nông sản là chưa phát triển được thị trường đầu ra cho sản phẩm. Bản thân tôi ngoài bán hàng trực tiếp tại nhà, sạp hàng ở chợ và tận dụng triệt để mạng xã hội như facebook, zalo để tiêu thụ nhưng mới chỉ tiếp cận được một lượng nhỏ khách hàng trong tỉnh và một số địa phương lân cận. Vì vậy, năng lực sản xuất còn dư địa nhưng chưa khai thác, phát huy được.

Câu chuyện của chị Duyên cũng là thực trạng

chung của rất nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Anh Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX SXKD DVNN Hoàng Minh, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cho biết: Sản phẩm cây Hương Thảo và tinh dầu Hương Thảo có giá trị cả về kinh tế cũng như tốt cho sức khỏe con người, khả năng phát triển vùng nguyên liệu rất lớn. Cái khó của HTX hiện nay chính là đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Nếu chỉ bán hàng theo cách truyền thống và tham gia các hội chợ để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thì sẽ rất chậm và mất cơ hội cạnh tranh. Tôi nghĩ, chỉ có TMĐT mới có thể giúp chúng tôi phát triển được thị trường nhanh và rộng lớn nên hiện nay HTX đang nghiên cứu ứng dụng kênh bán hàng mới này.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh, nhất là các

cơ sở có sản phẩm OCOP đầy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh những kiến thức cơ bản và kỹ năng kinh doanh trên các nền tảng TMĐT. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Trên địa bàn huyện có hơn 500 doanh nghiệp và hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể; tổng giá trị sản xuất hàng hóa ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng/năm. Hàng hóa làm ra rất đa dạng và đổi mới, cần có thị trường rộng lớn để tiêu thụ, trong khi đó thương mại, dịch vụ của địa phương chưa phát triển, năng lực xúc tiến thương mại của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế nên khâu tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng TMĐT là rất cần thiết, quan trọng để đẩy mạnh tiêu thụ sản

phẩm cũng như phát huy được năng lực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng dụng TMĐT để tiêu thụ sản phẩm là rất hiệu quả. Thực tế, nhiều doanh nghiệp được Sở Công Thương hỗ trợ đào tạo, xây dựng website và đưa sản phẩm lên một số sàn TMĐT đã tạo sự bứt phá về kinh doanh. Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) chuyên sản xuất các loại trà thảo dược. Ông Vũ Xuân Duẩn, Giám đốc Công ty cho biết: Được Sở Công Thương hỗ trợ xây dựng website quảng bá, bán hàng, doanh thu của Công ty không ngừng tăng, bình quân đạt 10% năm. Đến nay Công ty sản xuất, tiêu thụ khoảng 80 tấn sản phẩm, cho doanh thu hơn 8 tỷ đồng/năm; dự kiến năm 2024 sẽ cán mốc 10 tỷ đồng.

Bà Tô Thị Dương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Nhằm thúc đẩy TMĐT phát triển và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng TMĐT để tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua, chúng tôi phối hợp với chuyên gia tư vấn lĩnh vực hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương tổ chức nhiều lớp tập huấn về TMĐT tại các huyện, thành phố. Đến nay đã có hàng nghìn lượt người dân, doanh nghiệp được tập huấn, 40 doanh nghiệp, HTX được hỗ trợ xây dựng website, 45 đơn vị được quảng bá sản phẩm, tham gia sàn TMĐT lớn, uy tín ở trong và ngoài nước và xây dựng bộ thương hiệu trực tuyến. Sở Công Thương cũng đã hỗ trợ 300 đơn vị với hơn 2.000 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn quảng bá, kinh doanh trên sàn TMĐT của tỉnh, góp phần phát triển thị trường, giúp người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rất hiệu quả.

KHẮC DUẤN

Những năm qua, xã Thăng Long (Đông Hưng) thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng đô thị loại V. Trong đó, địa phương chú trọng du nhập, duy trì, phát triển các ngành nghề, đồng thời xây dựng các mô hình nông nghiệp hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây xã Thăng Long sản xuất nông nghiệp là chính nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thời điểm nông nhàn rất nhiều lao động của xã phải đi làm ăn xa để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Vì thế, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế, chú trọng phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hiện toàn xã có hàng trăm lao động làm trong các công ty; hàng trăm người làm nghề xây dựng, mộc, cơ khí, may, lắp ráp bột lửa, gấp giấy tiền...; hơn 500 lao động đi làm ăn xa. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã 3 năm qua tăng bình quân 14,3% so với năm 2020, chiếm 55,69% cơ cấu kinh tế. Bà Nguyễn Thị Huyền, chủ cơ sở may ở thôn Thần Khê cho biết: Trước đây cả hai vợ chồng tôi đều đi làm ở công ty, không có thời gian chăm sóc con nhỏ. Thấy ở quê có nhiều lao động nông nhàn trong khi đời sống còn khó khăn, vợ chồng tôi bỏ công ty về nhà mở cơ sở may hàng xuất khẩu và tiêu thụ nội địa (khoảng 30.000 sản phẩm/tháng), giải quyết việc làm cho 65 lao động, lương

THĂNG LONG

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ có những người mạnh dạn đưa nghề về quê như bà Huyền, nhiều chị em có con nhỏ, người già, người khuyết tật ở xã Thăng Long có việc làm. Bà Nguyễn Thị Đượm, thôn An Liêm phấn khởi cho biết: Tôi đã hơn 50 tuổi, không thể đi làm ở công ty, chị Huyền đưa nghề về quê cho những người như chúng tôi làm rất phù hợp. Công việc nhẹ nhàng, môi trường làm việc rất tốt, thu nhập của tôi mỗi tháng 6 triệu đồng, nhờ đó cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn. Còn bà Lương Thị Liễu, thôn Thần Khê dù phải đeo kính để cắt chỉ quần áo nhưng vẫn mừng vì mình còn tham gia làm kinh tế được. Bà chia sẻ: Vợ chồng tôi có tuổi rồi nhưng ngồi chơi trong khu kinh tế gia đình chưa vững thì không đành, tôi nhận việc về làm, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và quan trọng là thấy mình vẫn có ích.

Không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Thăng Long còn tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp với nhiều cách làm linh hoạt. Xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa, mùa vụ gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi gần 30ha cây lúa kém hiệu quả sang

trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả; khuyến khích nông dân đầu tư máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất. Phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, an toàn sinh học tiến tới quy trình khép kín từ chăn nuôi đến giết mổ và phân phối để nâng cao chất lượng, tăng giá thành. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã hiện có hơn 11.400 con. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản bình quân 3 năm qua đạt 28 tỷ đồng. Là một trong những hộ thoát nghèo nhờ mạnh dạn chuyển đổi hơn 5.000m² ruộng cấy lúa kém hiệu quả xây dựng thành công mô hình kinh tế VAC, bà Vũ Thị Dân, thôn Lộ Vị chia sẻ: Trên chuồng tôi nuôi gà, vịt con, dưới ao nuôi cá giống, ngoài vườn trồng đào, quýt phục vụ thị trường tết. Mỗi năm xuất bán 3 - 4 tấn cá giống, mỗi tháng tiêu thụ 25 vạn con gà, vịt giống, trồng khoảng 600 cây quýt chum, 1.500 gốc đào thế, trừ chi phí gia đình tôi thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng, 4 - 5 lao động thời vụ với thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các

HIỆU NGHĨA



Cơ sở may của bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Thần Khê, xã Thăng Long giải quyết việc làm cho 65 lao động địa phương.

Trang trại tiền tỷ của ông Hạo

Ở tuổi 69, ông Nguyễn Doãn Hạo, xã Vũ Trung (Kiến Xương) sở hữu trang trại rộng hơn 1,5ha cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Đến thăm trang trại của ông Hạo, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi cảnh tập nập người vào ra mua con giống, trứng, thức ăn chăn nuôi... Mặc dù ở xã Vũ Bình nhưng chị Nguyễn Thị Bình vẫn đến tận nhà ông Hạo để mua gà giống, dẫn trở thành khách quen. Vừa lựa con giống chị Bình vừa hào hứng chia sẻ: Tôi được mọi người giới thiệu nên đến đây mua thử. Nhiều năm nay tôi chỉ tin tưởng đặt mua ở nhà ông Hạo vì giống gà đa dạng, vừa khỏe vừa phát triển nhanh nên đưa về rất dễ nuôi. Trong trang trại, ông Hạo không chỉ nuôi gà, vịt, ấp trứng mà còn trồng thêm các loại cây ăn quả, cây hòe, cây nghệ và cây cảnh để tận dụng diện tích, tạo cảnh quan. Chia sẻ về nghề ấp trứng đã làm nên

thương hiệu của gia đình, ông Hạo cho biết: Nghề ấp trứng đã có ở xã Vũ Trung từ khoảng năm 1965 với một vài hộ tham gia. Thời điểm đó, các hộ vẫn sản xuất chủ yếu theo phương pháp truyền thống. Người

dân phải xây lò và rang trấu, rang thóc để giữ nhiệt ấp trứng.

Đến năm 1998, nhận thấy tiềm năng của việc ấp trứng bằng máy, ông Hạo nhanh chóng gạt hái được thành công. Sản phẩm trứng, con

Chỉ sau 1 tuần ông đã nằm trong tay “bí quyết” và trở thành người đầu tiên trong xã ấp trứng bằng máy. Nhờ kết hợp tốt kỹ thuật truyền thống, ông Hạo nhanh chóng gạt hái được thành công. Sản phẩm trứng, con



Ông Nguyễn Doãn Hạo (người bên trái) đầu tư máy ấp trứng cho hiệu quả kinh tế cao.

giống thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến mua. Ông còn đầu tư mua thêm 4 máy công suất lớn hơn để kịp phục vụ nhu cầu của khách hàng. “Khi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất không chỉ giúp giảm công lao động mà còn tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần. Trước đây, người ấp trứng phải kiểm soát nhiệt độ thường xuyên thì bây giờ nhân hơn rất nhiều. Tôi chỉ cần đảo trứng, cấp ẩm cho trứng giúp tỷ lệ nở cao hơn. Thời kỳ cao điểm, gia đình tôi vận hành 5 máy ấp trứng liên tục suốt ngày đêm. Tôi còn thu mua thêm trứng vịt ở các khu vực lân cận về ấp, ra lò khoảng 4.000 - 8.000 quả trứng vịt lớn/ngày. Cùng với việc duy trì nuôi 3.000 con gà vịt sinh sản và bán thức ăn chăn nuôi, hoa quả, được liệu trong vườn cho gia đình tôi trồng doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm” - ông Hạo chia sẻ.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, gia đình ông Hạo còn chuyển giao kỹ thuật ấp trứng, hỗ trợ nhiều hộ dân mở rộng sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Khuê, vợ ông Hạo chia sẻ: Kỹ thuật ấp trứng tùy thuộc vào nhu cầu sẽ có độ khó để khác nhau. Nếu ấp trứng vịt lớn thì không quá cầu kỳ nhưng ấp trứng để sản xuất con giống đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Những ai có nhu cầu học hỏi kỹ thuật gia đình tôi đều sẵn sàng hướng dẫn. Ông Đặng Xuân Chính, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vũ Trung đánh giá: Ông Nguyễn Doãn Hạo là tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Nhờ cần cù, chịu khó tìm tòi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên mô hình của ông đã mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, ông còn là hội viên tích cực tham gia ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động người cao tuổi thi đua thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với tinh thần lao động hăng say, ông Hạo xứng đáng là tấm gương cho mọi người học tập và noi theo.

NGUYỄN TRIỆU

**TIẾN HẢI
890 cán bộ, giáo viên được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy**



Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Công an huyện Tiến Hải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Trong ba ngày 1 - 3/11, 890 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện được truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác PCCC và các kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy, các tình huống xử lý trong hoạt động chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở; quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH, các thao tác CNCH khi có cháy, nổ xảy ra.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra về lý thuyết và thực hành, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

MẠNH THẮNG